



สติ รู้ตัว

MINDFULNESS

ตามพระราชดำรัสของในหลวงในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พระองค์ได้ทรงประกาศเป็นค่านิยมหลักของคนไทย (ค่านิยมหลักที่ 9 ใน 12 ค่านิยมหลัก) และนโยบายของ คสช. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตนอย่างมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ คือทำงานด้วยอย่างรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสม เช่น มีสติ รู้ในสิ่งที่กำลังทำอยู่ สติในการทำงานจะช่วยให้เรามีความมั่นใจว่ามีความพร้อมทั้งกายและใจที่จะทำงาน (Fit for Duty) มีความตระหนัก ประเมิน และควบคุมอันตรายก่อนเริ่มงาน รู้ตัว สังเกตสภาวะและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน สามารถแก้ไขและตอบสนองต่อสภาวะและเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ทันเวลา พฤติกรรมบ่งชี้ที่คาดหวังของค่านิยม “สติรู้ตัว” เช่น



เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เตรียมความพร้อมของตัวเอง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน



ประชุมทำความเข้าใจในงานที่จะทำ สอบถามหัวหน้างานถ้าไม่เข้าใจ หยุดคิด ตรวจสอบ ประเมินอันตราย และให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มลงมือทำ



เมื่อพบว่ามีความไม่ปลอดภัยในงานที่ทำอยู่ ให้หยุดและแจ้งหัวหน้างาน และสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานทราบ





ค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน
(Safety Shared Values)



วินัย ถูกต้อง

DISCIPLINE

ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความปลอดภัย โดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการทำงานที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องในทุก ๆ งาน ทุก ๆ ขั้นตอน และทุก ๆ เวลา โดยการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย สวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่กำหนด ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานที่ถูกต้องและมีสภาพที่ปลอดภัย



MDC

ค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน
(Safety Shared Values)



เอื้ออาทร ใส่ใจ

CARING

ยึดหลักการปฏิบัติต่อคนงาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานเสมือนคนในครอบครัว มีความเมตตาและดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย ดำรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสุขในการทำงาน มีการแสดงออกถึงความเอื้ออาทร ความเป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ ตักเตือน เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน คำนึงถึงและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และบุคคลรอบข้าง

